

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก

1. ผลการประเมินประเมินความเสี่ยง

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่จะเกิด	ปัจจัยที่มี ผลต่อการ เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความ					มาตรการ	ตัวชี้วัด
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1	การทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ทุจริต ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.ผู้บริหารไม่ได้ ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างเปิดโอกาส ให้เกิดการ ทุจริต 2.เจ้าหน้าที่ไม่ คำนึงถึงการป้องกัน การทุจริตการ ไม่แยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์	1.พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560						1.การสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประ โยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วน รวม 2.การตรวจสอบภายใน ด้านการทุจริต 3.การลงโทษทาง วินัยและอาญาต่อ ผู้กระทำผิด	จำนวนครั้งในการทุจริต จัดจ้าง ลดลง

	ส่วนตัวกับ ส่วนรวม	๑. พรบ.ปราบปรามการ ทุจริต ๒.ระเบียบ ปปชอื่น ๓.ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยกา รับของช งวิ ญ า						๑. การสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม ๒. การตรวจสอบ ภายในด้านการ ป้องกันการทุจริต ๓. การลงโทษทาง วินัยและอาญาต่อ ผู้กระทำผิด ๔. การดำเนินการ จัดทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างต่อหน้า พยานบุคคล	๑. จ ร็อง ทรัพ ประ ตตลง ๒. ข จ่าน และ หรือ ก่อน
๒ การเรียกเก็บสินบนและ ผลประโยชน์อื่นใด	เจ้าหน้าที่ เรียกรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์ อื่นใดในการ อนุมัติ หรือ การทำ สัญญา บริการ หรือ อื่นๆ	๑. ผู้บริหาร ไม่ใส่ใจใน อำนาจของ พนักงาน เป็ด โอกาสให้เกิด การเรียกเก็บ ผลประโยชน์ ๒. เจ้าหน้าที่ ไม่คำนึงถึง การป้องกัน การทุจริต การไม่ แยกแยะ ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวกับ ส่วนรวม	๑. พรบ.ปราบปรามการ ทุจริต ๒. ระเบียบ ปปชอื่น ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยที่ เกี่ยวข้อง	/				๑. การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ เทศบาล ๒. การสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม	จ่าน ร็อง ทรัพ ประ ตตลง
๓ การนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่มี อำนาจนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	๑. ผู้บริหาร ไม่ใส่ใจใน การดูแล ทรัพย์สินของ เทศบาล ๒. การฉวย โอกาสของ เจ้าหน้าที่ใน อำนาจนำ ทรัพย์สิน	๑. พรบ.ปราบปรามการ ทุจริต ๒. ระเบียบ ปปชอื่น ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยที่ เกี่ยวข้อง	/				๑. การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ เทศบาล ๒. การสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม	จ่าน ร็อง ทรัพ ประ ตตลง

### ๒. ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากกำหนดงบประมาณปี ๖๖ มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ปี ๖๖ นี้ จึงขอเสนอแนะ

ข้อแนะนำ	รายละเอียด	ผลกระทบ	ความคุ้มค่า	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
ข้อเสนอแนะ	รายละเอียด	ผลกระทบ	ความคุ้มค่า	ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล